



ผลการประชุม

คณะกรรมการการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย

การปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๑๒

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำโดย นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และ นายวุฒิพงษ์ พาณิชยสวาย นิติกรชำนาญการ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานในการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติดของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี ๒๕๔๗ โดยในการประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๒ นี้ มีการหารือกันภายใต้หัวข้อหลัก “การสร้างพลังแก่ประชาชนในการมุ่งสู่การเป็นอาเซียนปลอดยาเสพติด ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕”



Tan Sri Abu Zahar bin Dato' Nika Ujang ประธานวุฒิสภามาเลเซีย กล่าวเปิดการประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๒

ที่ประชุมได้พิจารณารื้อร่วมกันในประเด็นสำคัญ ดังนี้

▪ แนวทางการทำงานของคณะทำงานของ AIFO COM ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการให้มีการปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานของ AIFO COM (Technical Working Group : TWG) เพื่อให้การทำงานของ TWG มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในระดับประเทศให้แต่ละประเทศสมาชิกเตรียมการจัดทำประเด็นด้านยาเสพติดที่มุ่งจะผลักดัน และส่งให้กับสำนักงานเลขาธิการ AIPA เพื่อประมวลเป็นประเด็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการของ TWG ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดจาก ๑๐ ประเทศสมาชิก AIPA และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจะจัดขึ้นล่วงหน้า ๑ วันก่อนการประชุม AIFO COM โดย TWG จะนำเสนอผลที่ได้จากการประชุมข้างต้นต่อที่ประชุม AIFO COM เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินการในประเด็นด้านยาเสพติด เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่-สมัชชารัฐสภาอาเซียนให้การพิจารณาเห็นชอบต่อไป

▪ ร่างข้อมติว่าด้วยการมุ่งสู่การเป็นอาเซียนปลอดยาเสพติดภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ผ่านกระบวนการที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า AIPA ควรให้ความสำคัญต่อแนวทางในการสนับสนุนภาครัฐในการลดอุปสงค์และอุปทานด้านยาเสพติด สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การขอความสนับสนุนจากสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อภัยจากยาเสพติด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อประเด็นด้านดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นร่วมกันอีกว่า การแก้ปัญหายาเสพติดต้องให้ความสำคัญกับประชาชน ทั้งการป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้อง และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด ผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาค เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นสังคมที่ไม่เสี่ยงต่อภัยจากยาเสพติด



ประธานวุฒิสภามาเลเซีย ประธานการประชุม AIFO COM ครั้งที่ ๑๒ หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิก AIPA เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย และเลขาธิการ AIPA ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ ในช่วงการนำเสนอรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิก AIPA นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงแนวทางในการป้องกันและจัดการปัญหาเสพติดใน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. AIFOCOM ควรยกระดับการทำงานผ่านการสร้างความร่วมมือกับกรอบการประชุมต่างๆ ของอาเซียน อาทิ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาเสพติด (ASOD) การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด (AMMDM) และการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC)

๒. AIPA ควรเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนอาเซียนในด้านนิติบัญญัติต่อประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาทิ สนับสนุนกระบวนการผ่านร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สนับสนุนให้ปรับแก้ไขกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความสอดคล้องกันในเรื่องดังกล่าว

๓. AIPA จะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างประชาชนอาเซียน และอาเซียน ผ่านการสนับสนุนด้านนิติบัญญัติในการลดอุปสงค์และอุปทานผ่านแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รวมถึงการป้องกันและการเยียวยาผ่านกระบวนการทางสังคมต่างๆ

๔. AIPA จะยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรต่างๆ รอบด้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในการร่วมกันต่อต้านภัยคุกคามจากยาเสพติดในภูมิภาค

อนึ่ง รายงานการประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๒ รวมถึงร่างข้อมติต่างๆ จะนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๒